



ประวัติ

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ผศ.ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตน์กานต์
(ภาษาอังกฤษ) Asst.Prof. Sudarat Pimonrattanakan, Ph.D.

2. ตำแหน่งและสถานที่ทำงานปัจจุบัน

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. หน่วยงานและสถานที่ติดต่อได้สะดวก

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

เลขที่ 111/3-5 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 085-5163939

E-mail sudarat.pi@ssru.ac.th

4. ประวัติการศึกษา

ชื่อปริญญา	สาขาวิชา	สถาบันการศึกษา	ปี พ.ศ.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	การจัดการ	มหาวิทยาลัยศิลปากร	2563

5. ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์ทำงาน	ลักษณะงาน	พ.ศ.
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	- งานประกันคุณภาพ การบริหารจัดการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดทำแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา การจัดทำเล่มรายงานการ ประเมินตนเอง SAR การรับตรวจการประเมินประจำปี ระดับ หลักสูตรระดับคณะ การรายงานประจำปีที่เป็น รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ การจัดการความรู้ (KM) และการรับการ ประเมินคุณภาพโดย สมศ. - งานประเมินผลปฏิบัติราชการ และการ	2567-ปัจจุบัน

	<p>พัฒนาระบบ การบริหารจัดการจัดทำคู่มือการประเมินผล การปฏิบัติราชการ การติดตาม ทบทวน ผลการ ดำเนินงาน ของตัวชี้วัด การรายงาน ความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการ ประจำปีผ่านระบบติดตาม ประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานวิเคราะห์แผนงาน-งบประมาณ <p>การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ แผนบริหาร ความเสี่ยง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน การบริหารจัดการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี-งบประมาณรายได้และงบประมาณ แผ่นดิน</p>	
<p>รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. งานนโยบาย และการบริหาร <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาและออกแบบ นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ - กำหนดเป้าหมายและแนวทางการทำงานด้าน วิชาการ - กำกับดูแลและดำเนินการขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ใน องค์ประกอบที่ การผลิตบัณฑิต - ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการแก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 2. งานบริหารวิชาการและการเรียนการสอน <ul style="list-style-type: none"> - กำกับดูแล บริหารจัดการ และพัฒนา หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะฯ และหลักสูตรร่วม - การดำเนินการเรียนการสอน <p>การรับนักศึกษา การบริการการศึกษา ทะเบียน และประเมินผลการศึกษา และงานวิชาการ อื่นๆ ตามหลักสูตรของคณะ</p>	<p>2566</p>
<p>รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกัน คุณภาพการศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - งานประกันคุณภาพ <p>การบริหารจัดการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดทำแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา การจัดทำเล่มรายงานการ ประเมินตนเอง SAR</p> <p>การรับตรวจการประเมินประจำปี ระดับ หลักสูตรระดับคณะ การรายงานประจำปีที่เป็น รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ</p>	<p>2561-2565</p>

	<p>การจัดการความรู้ (KM) และการรับการประเมินคุณภาพโดย สมศ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานประเมินผลปฏิบัติราชการ และการพัฒนาระบบ <p>การบริหารจัดการจัดทำคู่มือการประเมินผล การปฏิบัติราชการ การติดตาม ทบทวน ผลการดำเนินงาน ของตัวชี้วัด การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการ ประจำปีผ่านระบบติดตาม ประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานวิเคราะห์แผนงาน-งบประมาณ <p>การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน</p> <p>การบริหารจัดการจัดทำคำขอตังงบประมาณ ประจำปี-งบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน</p>	
<p>อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ระบบการศึกษาทางไกล)</p> <p>วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</p>	<p>จัดการเรียนการสอน จัดทำโครงการพัฒนานักศึกษา เบิกจ่ายโครงการ บริหารงานประกันคุณภาพของสาขาวิชา</p>	2563-2564
<p>หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ</p> <p>วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</p>	<p>การบริหารหลักสูตร การจัดหานักศึกษาการจัดทำแผนและงบประมาณสาขา การจัดทำต้นทนต์ต่อหน่วยของสาขา การบริหารจัดการโครงการของสาขาวิชา</p>	2559-2561
<p>อาจารย์ประจำหลักสูตรแขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ</p> <p>วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</p>	<p>การบริหารหลักสูตร การจัดหานักศึกษาการจัดทำแผนและงบประมาณสาขา การจัดทำต้นทนต์ต่อหน่วยของสาขา การบริหารจัดการโครงการของสาขาวิชา</p>	2559-2562
<p>อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร</p> <p>วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</p>	<p>จัดการเรียนการสอน จัดทำโครงการพัฒนานักศึกษา เบิกจ่ายโครงการ บริหารงานประกันคุณภาพของสาขาวิชา</p>	2558-2559
<p>ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับอาชีวศึกษา</p>	<p>ประเมินและให้การรับรองคุณภาพของสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียน อาจารย์ ผลงานวิจัยชั้นเรียน การบริหารจัดการของสถานศึกษาในระดับ</p>	2555-2558

	อาชีวศึกษา	
หัวหน้าฝ่ายแผนงบประมาณ และ ประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา	บริหารจัดการและจัดทำแผนงาน โครงการและ งบประมาณตลอดปีการศึกษา ประเมินติดตาม โครงการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และ แผนปฏิบัติ	2555-2558
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา	บริหารจัดการ จัดทำแผนและงบประมาณของ สาขาวิชา จัดการเรียนการสอน จัดทำโครงการ พัฒนานักศึกษา เบิกจ่ายโครงการ บริหารงาน ประกันคุณภาพของสาขาวิชา	2551-2555
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา	จัดทำแผนและงบประมาณของสาขาวิชา จัดทำ โครงการพัฒนานักศึกษา เบิกจ่ายโครงการ จัดทำประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา จัดการเรียนการสอน	2550-2558

6. ผลงานวิชาการ

6.1 ประสบการณ์การสอน

ระดับ/หลักสูตร	รายวิชาที่สอน	สถานที่
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต	- องค์กรและการจัดการสมัยใหม่	วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
	- การจัดการเชิงกลยุทธ์	
	- การวิจัยธุรกิจ	
	- การวางแผนและบริหารต้นทุนร้านอาหาร	
	- การวางแผนนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์	
	- กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์ซัพพลายเชน	
	- การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ	
	- การประกอบการธุรกิจดิจิทัล	
	- การจัดการลูกค้าสัมพันธ์	
	- การบริหารจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า	
	- การคิดอย่างผู้ประกอบการ	
	- การสร้างบุคลิกผู้นำ	
	- การคิดและวิเคราะห์เชิงระบบ	

6.2 เอกสารประกอบการสอนและตำรา

6.2.1 เอกสารประกอบการสอน

สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์. (2562). การวิจัยธุรกิจ กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

สุदारัตน์ พิมลรัตนกานต์. (2563). การจัดการเชิงกลยุทธ์ กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

6.2.2 ตำรา

สุदारัตน์ พิมลรัตนกานต์. (2563). องค์การและการจัดการสมัยใหม่ นนทบุรี : สำนักพิมพ์ บัดดี้ครีเอชั่น.

6.2.3 หนังสือ

สุदारัตน์ พิมลรัตนกานต์. (2563). ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดดูเคชั่น.

สุदारัตน์ พิมลรัตนกานต์. (2563). เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดดูเคชั่น.

สุदारัตน์ พิมลรัตนกานต์. (2563). กฎหมายพาณิชย์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดดูเคชั่น.

สุदारัตน์ พิมลรัตนกานต์. (2559). ทักษะชีวิตและสังคม. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดดูเคชั่น.

สุदारัตน์ พิมลรัตนกานต์. (2558). เหตุการณ์ปัจจุบัน. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดดูเคชั่น.

สุदारัตน์ พิมลรัตนกานต์. (2555). การเงินส่วนบุคคล. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดดูเคชั่น.

6.3 ผลงานด้านงานวิจัย

25 59	รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารที่พึงประสงค์ ในตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (หัวหน้าโครงการวิจัย : งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
25 60	การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรกล้วยไม้ ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (หัวหน้าโครงการวิจัย : งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
25 61	การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของส้มโอในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (หัวหน้าโครงการวิจัย : งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
25 62	รูปแบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานมะพร้าวน้ำหอม ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (หัวหน้าโครงการวิจัย : งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
25 63	โครงการการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน มูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการจัดการนวัตกรรม ของผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรมะม่วงเพื่อการส่งออก กรณีศึกษา : จังหวัดฉะเชิงเทรา (หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย : งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
25 64	โครงการการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มการจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรใบเตยหอม ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (หัวหน้าโครงการวิจัย : งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
25 65	การพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและเพื่อผลการดำเนินงานของเกษตรกรสินค้าเกษตรใบเตยหอมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม (หัวหน้าโครงการวิจัย : งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
25 65	ข้อเสนอด้านเทคนิคโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำบัญชี คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีการเงินและพัสดุ และการจัดทำข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อใช้ในการบริหารองค์การของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

	(ที่ปรึกษาโครงการ : งบประมาณหน่วยงานภาครัฐ การกีฬาแห่งประเทศไทย)
2566	โครงการการจัดจ้างที่ปรึกษาการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2566
2567	โครงการการจัดจ้างที่ปรึกษาการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2567

6.4 ผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับชาติ (TCI 1)		
ปี พ.ศ.	ชื่อบทความ	ชื่อวารสาร/ฐานข้อมูลวิจัย
2560	สุदारัตน์ พิมลรัตนกานต์. (2560). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารในตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม	วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย, ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560. หน้า 156-169.
2560	สุदारัตน์ พิมลรัตนกานต์, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาริน และนลินณัฐ ตีสวัสดิ์. (2560). ปัจจัยด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การ	วารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560 : หน้า 1620-1642
2560	สุदारัตน์ พิมลรัตนกานต์. (2560). การจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไม้ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	วารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม- สิงหาคม 2560
2560	สุदारัตน์ พิมลรัตนกานต์, นฤมล จิตรเอื้อ และ ธีรวัฒน์ จันทร์ทิพย์. (2560). ปัจจัยแรงจูงใจในการออม สภาพแวดล้อมในการออม และทัศนคติการออมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทร์วิโรฒ, ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560. หน้า
2560	สุदारัตน์ พิมลรัตนกานต์ และนรินทร์ สังข์รักษา. (2560). รูปแบบวิถีชีวิตของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร	วารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน- ธันวาคม 2560.
2560	สุदारัตน์ พิมลรัตนกานต์ และวิโรจน์ เกษภูาลักษณ์. (2560). อิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศองค์การผ่านความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่	วารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม- สิงหาคม 2560.
2560	สุदारัตน์ พิมลรัตนกานต์ และประสพชัย	วารสารวิชาการ Veridian E-Journal

	พสุนนท์. (2560). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจขวัญและกำลังใจการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในจังหวัดกรุงเทพมหานคร.	มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน- ธันวาคม 2560.
2561	สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์, นฤมล จิตรเอื้อ และประสพชัย พสุนนท์. (2561). การรับรู้บรรยากาศองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการทำงานเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยของรัฐ. (2561)	วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561. หน้า 67-86.
2561	สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ และประสพชัย พสุนนท์. (2561). ทฤษฎีแห่งวิทยาการจัดการในการประยุกต์ใช้เพื่อประสิทธิภาพขององค์การ	วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ 12 ฉบับที่ 29 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561. หน้า 254-263.
2561	สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ และวิโรจน์ เกษฎาลักษณ์. (2561). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการจัดการนวัตกรรมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จทางการตลาดและความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการสินค้าเกษตรซึ่งจะนำไปสู่ผลการดำเนินงานขององค์การ	วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม. 2562. หน้า 1120-132.
2563	สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์, ปัจจัย อินทรน้อย และปิยมาส กล้าแข็ง. การจัดการโลจิสติกส์สำหรับแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ในประเทศไทย	วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563.
2564	สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์, การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน มูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการจัดการนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรมะม่วงเพื่อการส่งออก ในบริบทพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564.
2565	สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์, การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มการจัดการโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรใบเตยหอม ในบริบทพื้นที่จังหวัดนครปฐม	วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565.
2566	การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและ เพื่อผลการดำเนินงานของเกษตรกรสินค้าเกษตรใบเตย	วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566. หน้า 15-30.

	หอม	
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (SCOPUS)		
2018	Pimonratanakana, S. & Ayasanond, C. (2018). The Supply Chain Management of Pomleo Production Processes and Tourism Sustainability in Nakhon Chaisri, Nakhon Pathom Province, Thailand	African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 7(5), November 2018. p.1-14.
2019	Pimonratanakana, S. (2019). The supply chain management of agricultural products,aromatic coconut and agro-tourism in Thailand	African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 8(5), July 2019. p.1-15.
2019	Pimonratanakana, S. (2019). Acceptance of Information Technology affecting the convenience of Agritourism Services in Chumphon Province Thailand	African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 8(3), September 2019.p.1-15.
2021	Pimonratanakana, S. (2021). The increasing potential competition and innovation management of agricultural products, mangoes for export	Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 12(10), October 2021. p.3841-3855.
2022	Pimonratanakan, S., hakdeewongthep, P., Paisarnvirosrak, N., Suksutthi., S., Jitt-Aer, K., & Sujarit R. (2022). Causal relationship of factors influencing the effect of information quality and technology on business management in Thailand.	International Journal of Mechanical Engineering, 7(2) February, 2022. P. 3363-3372.
2022	Pimonratanakana, S., Wisedsina, T., Prachayapipata, M., Wetsukumb, P., & Jermisittiparsertc. K. (2022). The role of employee communication skills on sustainable export performance.	Uncertain Supply Chain Management, 10(4), 1369–1378
2022	Pimonratanakan, S. (2022). The Causal Factors That Influence the Organization Performance of The Agricultural Machinery Industry.	AgBioForum, 24(1), 72-82.

การนำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ

ปี ค.ศ	ชื่อบทความ	สถานที่
2016	Pimonratanakana, S. (2017).A Study Management in Logistic System Service Idea of Retailers in Bangkok	Proceeding of The International Conference on Innovation, Management, and Logistics 2016 “Improving Competitiveness with Innovation and Product Development” 2-4 March 2016 Rydges Wellington Hotel, Wellington, New Zealand.
2017	Pimonratanakana, S. (2017).The Influence of the human resource development through the learning organization that affect the organization development	8th International conference on Implications of Research in Business, Economics, Management Social Sciences and Humanities (IRBEMSH). May 15-16, 2017 Osaka, Japan
2017	Pimonratanakana, S. (2017).The Perception Organizational climate through Job Satisfaction influence Job Performance	14th International Conference on Evolving Trends in Academic and Practical Research (ETAPR). November 04-05, 2017, Taiwan
2018	Pimonratanakana, S. (2018). Changing Management, Human Capital Development, Business Partnerships, Competitive Advantage for orchid enterprises	26th International Conference on Innovations through Research Developments in Social Sciences, Humanities and Management Studies (IRDSSH). November 24-25, 2018, Shangahi, China
2019	Pimonratanakana, S. (2019). Entrepreneurial Orientation, Alliance and Marketing Success to the Organization Performance for Agricultural Machinery	The 2019 ICBTS International Academic Multidisciplines Research Conference in Supporo. November 27 – 29, 2019, The Hokkaido University, Hokkaido, Tokyo
2023	Pimonratanakana, S., Klakhaeng, P., Nampinyo, A. (2023). Marketing Logistic Strategies for Organization Performance of the Modern Trade in Thailand.	International Academic Multidisciplinary research Conference in Seoul 2023. 27 February – 1 March 2023, Seoul, South Korea.

ปี ค.ศ	ชื่อบทความ	สถานที่
2023	Klakhaeng, P., Pimonratanakana, S., Wisedsin, T., Thitart, P. (2023). The enhancement to pandanus leaf's product in Phutthamonthon district, Nakhon Pathom province.	International Academic Multidisciplinary research Conference in Seoul 2023. 27 February – 1 March 2023, Seoul, South Korea.
2023	Nampinyo, A., Phoothong, B., Pimonratanakana, S. (2023). Transportation efficiency influences the decision to use the service Flash express in Phutthamonthon District Nakhon Pathom Province.	International Academic Multidisciplinary research Conference in Seoul 2023. 27 February – 1 March 2023, Seoul, South Korea.
2024	Pimonratanakana, S. (2024). Causal Factors of Logistics and supply chain management Affecting the Performance of Orchid Agricultural products	International Academic Multidisciplinary research Conference in Fukuoka 2024. 22-25 March 2024, Fukuoka, Japan.

การนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ

ปี พ.ศ	ชื่อบทความ	สถานที่
2558	การศึกษานโยบายการลาออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา เขตบางเขน จังหวัด กรุงเทพฯ”	การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “ตำรับอาหารไทยสู่ครัวโลก : อาหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
2558	การศึกษาดูงานบริการบอกตำแหน่ง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ	การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
2559	การศึกษานโยบายของผู้ประกอบการค้าปลีกต่อคุณภาพการให้บริการระบบโลจิสติกส์ ใน กรุงเทพมหานคร	การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 เรื่อง “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
2559	รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารที่	การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย

ปี พ.ศ	ชื่อบทความ	สถานที่
	ฟังประสงค์ในตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	ระดับชาติ 2559 เรื่อง “การวิจัยรับใช้สังคม สร้างสังคมฐานความรู้” วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2564	การตลาดแบบไร้รอยต่อ การจัดการการเปลี่ยนแปลง และความได้เปรียบทางการแข่งขันสู่ผลการดำเนินงานขององค์กรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่	การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รูปแบบออนไลน์)

โครงการบริการวิชาการชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ

ปี พ.ศ	ชื่อโครงการ	สถานที่
2559	โครงการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจของประชาชน ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อการประกอบอาชีพ (การทำเดคูพาจ) (หัวหน้าโครงการ : งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)	ชุมชนตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2560	การให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการทำเดคูพาจเพื่อประกอบอาชีพ (หัวหน้าโครงการ : งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)	โรงเรียนรัตนโกสินทร์ สมโภชบางเขน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2561	โครงการการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการออกแบบแพคเกจจิ้งผลิตภัณฑ์เพื่อการประกอบอาชีพ (หัวหน้าโครงการ : งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)	โรงเรียนมัธยมปรุณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
2562	โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น (หัวหน้าโครงการ : งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)	โรงเรียนวัดมะเกลือ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2563	โครงการบริการวิชาการกลุ่มผักปลอดสารพิษ (หัวหน้าโครงการ : งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)	ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2564	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์การแปรรูปใบเตยหอมของชุมชน ด้านนวัตกรรมใหม่ที่มีผลต่อผู้บริโภคและตลาดในอนาคตเพื่อ	ตำบลศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม

	เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงและยั่งยืนของผลิตภัณฑ์บ้าน ศาลาดิน" อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (หัวหน้าโครงการ : งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)	
2565	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับกระบวนการจัดการบริหาร ผลผลิตสินค้าและเพิ่มรายได้ครัวเรือน (เกษตรกรผู้ปลูกใบเตยหอม) ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ บ้านศาลา ดิน ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (หัวหน้าโครงการ : งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านมหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนสุนันทา)	ตำบลศาลาดิน อำเภอพุทธ มณฑลจังหวัดนครปฐม
2566	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับกระบวนการจัดการบริหาร ผลผลิตสินค้าและเพิ่มรายได้ครัวเรือน (เกษตรกรผู้ปลูกใบเตยหอม) ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ตำบลลาน ตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (หัวหน้าโครงการ : งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านมหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนสุนันทา)	ณ ตำบลลานตากฟ้า อ. นครชัยศรี จ.นครปฐม
2567	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับกระบวนการจัดการบริหาร ผลผลิตสินค้าและเพิ่มรายได้ครัวเรือน (เกษตรกรผู้ปลูกใบเตยหอม) ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ตำบลลาน ตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (ผู้ร่วมโครงการ : งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา)	ณ ตำบลลานตากฟ้า อ. นครชัยศรี จ.นครปฐม

7. ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาผลบทความวิจัยบทความวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ

ปี พ.ศ	รายการ	ชื่อวารสาร/หน่วยงาน
2565	ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทเรียนออนไลน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2566	ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทเรียนออนไลน์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
	ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความวิจัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม
	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินบทความวิจัย/ บทความวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ	ประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 6 "The 6th Conference on Logistics and Supply Chain 2023 (CLS 2023)" วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
	ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความวิจัย	วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

	วิทยาการอบรมเรื่อง การจัดการซัพพลายเชน สำหรับผู้ประกอบการ	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครปฐม
2567	ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความวิจัย	วารสารรัฐภูมิภัทรรักษ์ วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ
	ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านบทความวิจัย	วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
	ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจำวารสาร	มูลนิธิสหธรรมิกชน สถาบันพอดี้
	ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการตัดสินบทความวิจัย/ บทความวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ	ประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับชาติ ครั้งที่ 7 "The 7th Conference on Logistics and Supply Chain 2024 (CLS 2024)" วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา